
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ 

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕8 
วันที่  3   เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕8   เวลา 13.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ (ชั้น 3) 
.................................. 

สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายนพรัต   จันทรสาขา ประธานสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ นพรัต   จันทรสาขา 
2 นางพิมลวรรณ   ท้อสุวรรณ รองประธานสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ พิมลวรรณ   ท้อสุวรรณ 
3 นางสาวจุฬารัตน์   เกิดสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ จุฬารัตน์   เกิดสมบัติ 
4 นายสาโรจน์   ใจสมคม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ สาโรจน์   ใจสมคม 
5 นายพรภิรมย์   พันธุ์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ พรภิรมย์   พันธุ์แก้ว 
6 นายตรัยรัตน์   ชนะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ ตรัยรัตน์   ชนะ 
7 นายณรงค์ศักดิ์   จิตศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ ณรงค์ศักดิ์   จิตศิริ 
8 นางอารมณ์   ชื่นอารมณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ อารมณ์   ชื่นอารมณ์ 
9 นายพงษ์พัฒน์   นบนุ่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ พงษ์พัฒน์   นบนุ่น 

10 นางน้อย   ไชยพูล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ น้อย   ไชยพูล 
11 ร้อยต ารวจตรีอุบล   ขาวสังข์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ อุบล   ขาวสังข์ 
12 นายเฉลิมพล   ทองคง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ เฉลิมพล   ทองคง 

 
ผู้ร่วมประชุม 
 

 
ล าดับที่ ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ จ.ส.ต.จีรวัฒน์   โสภณ นายกเทศมนตรีต าบลพะโต๊ะ จีรวัฒน์   โสภณ 
๒ นายอนันต์   เกตุวารี รองนายกเทศมนตรีต าบลพะโต๊ะ อนันต์   เกตุวารี 
๓ นายธนา   ไชยพูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลพะโต๊ะ ธนา   ไชยพูล 
๔ นายณัชพล   สุวรรณรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลพะโต๊ะ ณัชพล   สุวรรณรัตน์ 
๕ นายจรูญ   ชูเจริญ ปลัดเทศบาล จรูญ     ชูเจริญ 
6 นางสาวจิรนันท์  เนื่องนรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จิรนันท์  เนื่องนรา 
7 นายจักริน   ท้อสุวรรณ นายช่างโยธา จักริน   ท้อสุวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 
      เมื่อถึงก าหนดนัดประชุมเวลา  13.3๐  น. เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุมและได้เข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้  เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุม              
จึงเชิญ นายนพรัต   จันทรสาขา  ประธานสภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ ด าเนินการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

 
  
 

 
ประธานสภาฯ -ไม่มี- 

 
 

 
 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว      

(สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๕7)                  
ว่าถูกต้องหรือไม่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไร  

 
มติที่ประชุม มติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 

 
 

 
๓.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการค่าจัดซื้อปั๊ม
น้ าแบบซับเมอร์ส ขนาด 3 เฟส 3 แรงม้า 380 V เป็นเงิน 48,500 บาท 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ 
 
นายกเทศมนตรีฯ ด้วยกองการประปา  มีความประสงค์จัดซื้อปั๊มสูบน้ าแบบซัมเมอร์ส  ขนาด 

3 เฟส 3 แรงม้า 380 V เป็นเงิน 48,500 บาท เพ่ือใช้ในการสูบน้ าใน
การผลิตน้ าประปาของเทศบาล   เนื่องจากกองการประปา ไม่ได้ตั้ ง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ไว้  ดังนั้นกองการ
ประปา จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ด้าน
การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดจัดซื้อปั๊ม
สูบน้ าแบบซัมเมอร์ส  ขนาด 3 เฟส 3 แรงม้า 380 V                     

 
 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องที่เสนอใหม่  
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เป็นเงิน 48,500 บาท โดย โอนลด มาจาก ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการเพ่ือจ่ายเป็นโครงการเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 3 จ านวน 1 บ่อ บ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร 
ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 45 เมตร สูบน้ าไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตั้งไว้ 270,000 บาท คงเหลือ 270,000 บาท โอนลดครั้งนี้เป็น
เงิน 48,500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543) ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ครับ 

 
ประธานสภาฯ         สมาชิกท่านไหนมีอะไรที่จะซักถามบ้าง  
 
นายเฉลิมพล   ทองคง ถ้าโอนงบประมาณโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ไปแล้ว ถ้าจะเจาะบาดาลหมู่ที่ 

3 งบประมาณ จะพอไหม 
 
นายจักริน   ท้อสุวรรณ พอครับ เพราะทางกองการประปาได้ตรวจสอบราคา ณ ปัจจุบันแล้วครับ 
 
นายพรภิรมย์   พันธุ์แก้ว การเจาะบาดาลถ้าเจาะไปแล้วไม่เจอน้ างบประมาณจะต้องใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนไหม 
 
นายจักริน   ท้อสุวรรณ ไม่ครับ เพราะทางผู้รับจ้างจะต้องขุดไปตามสัญญาที่ท าไว้ครับ 
 
ประธานสภาฯ         สมาชิกท่านไหนมีอะไรที่จะซักถามอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติครับ  
 
มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท ์ 
 

3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (โอนเพิ่ม) จ านวน 19,000 บาท 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ 
 
นายกเทศมนตรีฯ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558               

ของเทศบาลต าบลพะโต๊ะ อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่าย ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา                               
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
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รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้
ตามปกติ ซึ่งตั้งไว้ 30,000 บาท  แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ 
ไม่พอจ่าย และกองการประปา ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินใน             
การบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ดังนั้นกองการประปาจึงมีความ
ประสงค์ขอ โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 19,000 บาท                 
โดย โอนลด มาจาก ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  รายการเพ่ือจ่ายเป็นโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 
จ านวน 1 บ่อ บ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ความลึกพัฒนา
เฉลี่ ย  45 เมตร  สู บน้ า ไม่น้ อยกว่ า  10 ลู กบาศก์ เมตร /ชั่ ว โมง                                
ตั้งไว้ 270,000 บาท คงเหลือ 221,500 บาท โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 
19,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2               
และ 3 พ.ศ. 2543) ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด                       
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ครับ 

 
ประธานสภาฯ          สมาชิกท่านไหนมีอะไรที่จะซักถามบ้าง  
 
นางน้อย   ไชยพูล โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 งบประมาณพอใช่ไหมคะ ถ้าจะด าเนินการ

ขุดเจาะ ทางกองการประปาประมาณการแล้วใช่ไหม  
 
นายจักริน   ท้อสุวรรณ ทางกองการประปาตรวจสอบแล้วครับ ว่างบประมาณที่เหลือจากการโอน

ไปครั้งนี้ เพียงพอครับ 
 
นายพรภิรมย์   พันธุ์แก้ว ผมขออนุญาตครับ งบประมาณที่เหลือ 202,500 บาท นี้พอจะจัดท า

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 แน่นะครับ 
 
ปลัดเทศบาลฯ ผมขออนุญาตอธิบายครับ กองการประปาจะมีงบประมาณเฉพาะ         

การประปาแยกต่างหากไม่รวมกับของทางเทศบาล จึงท าให้งบประมาณใน
กองมีน้อย ซึ่งเมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นก็ต้องหางบจากตัวอ่ืนมา
ด าเนินการ และทางกองการประปาก็เห็นว่าถ้าตัดงบประมาณ โครงการ
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ไปก็ยังมีงบประมาณพอที่จะท าโครงการเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 3 ครับ 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธานสภาฯ         สมาชิกท่านไหนมีอะไรที่จะซักถามอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติครับ  
 
มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท ์ 
 

3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ 
 
นายกเทศมนตรีฯ ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ

เทศบาลต าบลพะโต๊ะ อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่าย งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่า
บ ารุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ซึ่งตั้งไว้ 30,000 บาท เนื่องจาก
งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่พอจ่ายและกองสาธารณสุขฯ ก็มีความจ าเป็น
ที่จะต้องใช้จ่ายเงินในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ดังนั้นกอง
สาธารณสุขฯ จึงมีความประสงค์ขอ โอนเพ่ิม   งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญซ่ึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เป็นเงิน 
150,000 บาท โดยโอนลดมาจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการเพ่ือจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอยเจริญ หมู่ที่ 5 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก าหนด ตั้งไว้ 
285,000 บาท คงเหลือ 285,000 บาท โอนลดครั้ งนี้ เป็นเงิน 
150,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543) ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ครับ 

 
ประธานสภาฯ          สมาชิกท่านไหนมีอะไรที่จะซักถามบ้าง  
 
นางสาวจุฬารัตน์   เกิดสมบัติ งบประมาณท่ีเหลือจัดท าโครงการ คสล.สายดอยเจริญ หมู่ที่ 5 ได้ไหมคะ 
 
นายจักริน   ท้อสุวรรณ  ไม่พอครับ 
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นางสาวจุฬารัตน์   เกิดสมบัติ ถ้างบประมาณไม่เพียงพอ ดิฉันไม่เห็นด้วยคะ 
 
นายพรภิรมย์   พันธุ์แก้ว  หางบประมาณตัวอื่นได้ไหมครับ 
 
นายจักริน   ท้อสุวรรณ งบประมาณโครงการอื่น เช่น คสล.สายในช่อง สายนี้มีความจ าเป็นที่เรา

จะต้องด าเนินการจัดท าโครงการครับ เราจะตัดไม่ได้ส่วนตัวอ่ืนก็มีความ
จ าเป็นเหมือนกัน แต่ที่เราเลือก คสล.สายดอยเจริญมาก็เพราะว่าเส้นทางยัง
ไม่ล าบากเหมือนกบัสายอ่ืนๆ  

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ          สมาชิกท่านไหนมีอะไรที่จะซักถามอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติครับ  
 
มติที่ประชุม  ไมอ่นุมัต ิ11 เสียง นายนพรัต   จันทรสาขา งดออกเสียง 
 

3.4 เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย ประจ าปี  ๒๕๕8 

  
ประธานสภาฯ ตามที่สภาเทศบาลต าบลพะโต๊ะ ได้มีมติให้มีการประชุมสภาเทศบาล               

ต าบลพะโต๊ะ ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8  วันที่  3  กุมภาพันธ์  2558 
นั้น ดังนั้น ผมจึงขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2558        
ไว้ ๔ สมัย ดังนี้ ครับ 
สมัยแรก  ก าหนดตั้งแต่วันที่  3  กุมภาพันธ์  2558 เป็นต้นไป  มีก าหนด
ไม่เกิน ๓๐ วัน 
สมัยที่ ๒ ก าหนดตั้งแต่วันที่  11 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป  มีก าหนด
ไม่เกิน ๓๐ วัน 
สมัยที่ ๓ ก าหนดตั้งแต่วันที่  4  สิงหาคม ๒๕๕8  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่
เกิน ๓๐ วัน  
สมัยที่  ๔ ก าหนดตั้ งแต่วันที่   9  พฤศจิกายน  ๒๕๕8  เป็นต้นไป                          
มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
และก าหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 เริ่มตั้งแต่ 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน มาเพ่ือให้ที่
ประชุมพิจารณาครับ 
 

ประธานสภาฯ         สมาชิกท่านไหนมีอะไรที่จะซักถามอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติครับ  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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3.5 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการค่าจัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 3,000 บาท  เป็นเงิน 3,000 บาท 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ 
 
นายกเทศมนตรีฯ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558               

ของเทศบาลต าบลพะโต๊ะ อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่าย ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป                
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ดังนั้นส านัก
ปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 
Watts) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยว่า 15 นาที เป็นเงิน 3,000 บาท 
โดยโอนลดมาจาก ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 
รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 
695,520 บาท คงเหลือ 524,400 บาท โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 3,000 
บาท คงเหลือ 521,400 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543) ข้อ 27 การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ครับ 

 
ประธานสภาฯ         สมาชิกท่านไหนมีอะไรที่จะซักถามบ้างถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ  
 
มติที่ประชุม  อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านไหนมีอะไรที่จะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
 
นายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตครับ ผมมีเรื่องการจัดท าโครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนแม่บท

ชุมชน มาแจ้งให้ทราบครับ ตามที่ทางบริหารได้ปรึกษาหารือและก าหนดจัดงาน
ประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนแม่บทชุมชน นั้น ได้ก าหนดเอาวันประชุมหมู่บ้านแต่
ละหมู่บ้านเป็นวันประชุมครับ ผมก็ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
กันนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ  
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ที่ประชุม  รับทราบ 
  
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านอื่นมีอะไรอีกบ้างครับ 
 
ปลัดเทศบาลฯ ขออนุญาตครับ ผมมีเรื่องแจ้งสมาชิกสภาฯ ดังนี้ครับ 

เรื่องแรก เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็น                     
การชั่วคราว ครับ ตามหนังสือ ที่ชพ 0023.10/194 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 
(รายละเอียดตามเอกสารตามที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภา) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เรื่องที่ 2 การก าหนดราคาปานกลางที่ดิน เนื่องจากจังหวัดชุมพรได้มีค าสั่งที่ 
3020/2557 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตีราคาปานกลาง
ที่ดินรอบปี พ.ศ. 2558-2559 มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี     
พ.ศ. 2558-2559 ในเขตเทศบาลต าบลพะโต๊ะ จ านวน 6 คน รายชื่อตามที่แจ้ง 
โดยให้มีหน้าที่พิจารณาการตีราคาปานกลางของที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุง
ท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งคณะกรรมการได้ก าหนดเขตและหน่วย
ที่ดิน เพื่อให้เหมาะสมกับราคาท่ีดินไว้เป็นหน่วย มีอาณาเขตท้องที่ดัง นี้  

หน่วยที่ 1 ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4006 (หลังสวน-พะโต๊ะ-
ราชกรูด) ระยะ 40 เมตร ราคาปานกลางที่ดินไร่ละ 250,000 บาท ภาษีตาม
อัตราไร่ละ 620 บาท 

หน่วยที่ 2 ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ 40 เมตร ราคาปานกลางที่ดิน           
ไร่ละ 80,000 บาท ภาษีตามอัตราไร่ละ 195 บาท 

หน่วยที่ 3 ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ 1-2 ราคาปานกลางที่ดินไร่ละ 
40,000 บาท ภาษีตามอัตราไร่ละ 95 บาท  

เนื่องจากอัตราภาษีใหม่นี้  สูงกว่าอัตราภาษีที่ เคยจัดเก็บอยู่มากแต่
คณะกรรมการได้น าข้อมูลการซื้อขาดจริงมาประกอบการพิจารณา จึงขอให้ท่าน
สมาชิกได้ช่วยกันพิจารณา หากมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมจะได้น าไปปรึกษาหารือ
คณะกรรมการต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารตามที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภา) 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามคณะกรรมการก าหนด 
 

เรื่องที่ 3 เรื่องการซื้อฉีดวัคซีนฉีดสุนัขและแมว ตอนนี้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ทักท้วงมาว่าเทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเพราะไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ผมจึง 
ขอให้ทางสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วยครับ  
 

 
 
 
 
 






